



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ยี่อ พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผจก., บ้านเมือง, mcot, voicetv, ch3plus, workpointtoday, news1live, thestandard, newtv, INN, thejournalistclub)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี ร่างพ.ร.บ.กัญชง กัญชา มีแนวโน้มจะไม่สามารถพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 ได้ทันวันที่ 2 พ.ย.65 และอาจต้องเลื่อนไปพิจารณาในสัปดาห์ที่ 3 แทน ว่า มีการเตะถ่วงเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ทั้งที่เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ การออก พ.ร.บ.จะเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับการใช้กัญชง และกัญชา ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมาย เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ การคว่ำกลางสภาเหมือนกลืนน้ำลายตนเอง

กฎหมายกัญชาเยอรมนี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- รมว.สธ.เยอรมนี แถลงเตรียมออกร่างกฎหมายอนุญาตให้การค้าและการครอบครองกัญชาเพื่อสันหนนาการถูกต้องตามกฎหมาย จากเดิมที่อนุญาตให้ใช้ในการแพทย์เท่านั้นและใช้อย่างจำกัด นับเป็นประเทศที่ 2 ของยุโรปที่อนุมัติเรื่องนี้ ตามหลังมอลตา



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, อินโฟเควสท์, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ch7, bluechipthai, nationtv, thebangkokinsight, thejournalistclub, sondhitalk, thestandard, isranews, mcot, news1live, workpointtoday, thailandplus)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด 19 ในเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1 ม.ค.-22 ต.ค.65 พบผู้ป่วยเด็กอายุ 0-4 ปี จำนวน 220,593 ราย มีอาการปอดบวมรุนแรง 1,342 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 365 ราย เสียชีวิต 69 ราย อัตราป่วยตาย 0.03% อัตราป่วยมากกว่าเด็กโต 1.5 เท่า และอัตราป่วยตายมากกว่าเด็กโต 3 เท่า ประกอบกับพบเด็กที่มีภาวะ Mis C หรือ Long Covid ที่มีอาการรุนแรงในผู้ป่วยเด็กเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น แนะนำให้เด็กทุกคนเข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ สธ.จัดทำแนวทางวัคซีน Pfizer ฝาสีแดง สำหรับฉีดให้กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน- 4 ปี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่เด็ก

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ฯของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง หากต้องเข้าไปในพื้นที่คนหนาแน่น การระบายอากาศไม่ดี ขอให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัว รวมทั้ง การมารับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งมีการฉีดไปแล้ว 142.8 ล้านโดส ครอบคลุมเข็มปกติเกือบ 82% แต่เข็มกระตุ้นในทุกกลุ่มยังน้อยไม่ถึง 50% ซึ่งวัคซีนเข็ม 4 จะช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้เกือบ 100% โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือ 3 มาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ส่วนกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 6 เดือน-4 ขวบ ได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงกระจายไปยังร.พ.ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อให้บริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic) แล้ว ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่ม 608 และเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ มารับวัคซีนโควิด 19 ก่อนที่จะถึงฤดูหนาว

- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ โปสต์ วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง สำหรับฉีดในเด็ก อายุ 6 เดือน - 4 ขวบ เป็นวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรป FDA ของสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ผลข้างเคียงน้อยกว่าวัคซีนที่ฉีดในเด็กโตและผู้ใหญ่ พร้อมแนะนำให้เด็กเล็กฉีด โดยเฉพาะในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จะช่วยลดความรุนแรง ลดอัตราป่วยหนัก และเสียชีวิตได้

- สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ม.วอชิงตันในสหรัฐฯ เผยแพร่บทวิเคราะห์ คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เป็นวันละ 18.7 ล้านคนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 จากขณะนี้วันละ 16.7 ล้านคน เป็นผลมาจากประเทศในซีกโลกเหนือเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว รวมถึงคาดว่ายอดผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้น จะไม่ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมทั้ง พบว่าเชื้อสายพันธุ์ย่อย XBB สามารถติดต่อกันได้ง่ายกว่าเดิม แต่มีอาการรุนแรงน้อยกว่า ผลกระทบทั่วโลกของสายพันธุ์ย่อย XBB คาดว่าจะสงบลงจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย BA.5 น่าจะมีภูมิคุ้มกันสำหรับ XBB

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. บรรจจุข้าราชการโควิด รอบสอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. เผย การบรรจจุข้าราชการโควิดรอบสอง ไม่มีสัญญาณยกเลิก อาจมาจากการตีความคลาดเคลื่อนของบางเพจ ทั้งนี้ สธ.อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ ครม.ให้นำกลับมาจัดทำรายละเอียด จำแนกกลุ่มที่จะได้บรรจจุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คล้ายเป็นเกณฑ์คุณสมบัติในกลุ่มที่จะขอเพิ่มเติมในส่วนของกว่า 27,000 ตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งว่างกว่า 9,000 ตำแหน่ง เป็นเรื่องภายในของสธ. จะมีการบริหารให้ดีที่สุด ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดการ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด เนื่องจากการเพิ่มอัตรากำลังเป็นเรื่องสำคัญของสธ. ส่วนเรื่องการบรรจจุข้าราชการโควิดรอบสอง สธ.ไม่มีอำนาจตัดสินใจ แต่พยายามขออัตรากำลังให้แก่บุคลากร ซึ่งต้องมีเหตุผลเพียงพอ เพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจอนุมัติ</p> <p>3. ผลวิจัยวัคซีนโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โพสต์ผลงานวิจัยของทีม Harvard University เกี่ยวกับการตอบสนองต่อวัคซีนโควิด 19 รุ่น 2 ในสหรัฐอเมริกา ที่เป็นสูตรผสมของ mRNA ของสไปค์ของสายพันธุ์เดิม 50% และสายพันธุ์ BA.5 50% ในอาสาสมัครเป็นเข็มกระตุ้น โดยเทียบกับกลุ่มที่กระตุ้นด้วยวัคซีนสูตรเดิมคือไม่มี mRNA ของสไปค์ BA.5 โดยสรุปว่าวัคซีนทั้ง 2 สูตรกระตุ้นแอนติบอดีได้ดีพอๆ กัน แต่กระตุ้น T cell ไม่ค่อยดี และแม้วัคซีนสูตร 2 จะมี mRNA ของ BA.5 spike อยู่ครึ่งหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นแอนติบอดีต่อ BA.5 spike ทั้งนี้ ทีมวิจัยคิดว่าสิ่งที่ร่างกายได้รับวัคซีนสูตรเก่ากลับมาหลายเข็ม ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนสูตรใหม่ไม่ค่อยดี.</p> <p>4. ไทยส่งมอบวัคซีนให้เมียนมา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยได้ส่งมอบวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ฟาสีสัม สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี จำนวน 100,000 โดส พร้อมอุปกรณ์ฉีดวัคซีน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ให้กับประเทศเมียนมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกประเทศอาเซียน เพื่อการรับมือกับการระบาดโควิด 19</p> <p>5. ณะฉีควัคซีนเข็มกระตุ้น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ล่าสุดมีงานวิจัย 2 ชิ้น จากสหรัฐอเมริกา นำเสนอผลการศึกษาพบว่า วัคซีนชนิด Bivalent หลังจากฉีดเป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 4) แล้ว ทำให้เพิ่มแอนติบอดีต่อไวรัสสายพันธุ์ BA.5 ในเลือดได้ในระดับที่ไม่ต่างจากการใช้วัคซีนดั้งเดิม และมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านคิดว่าอาจจำเป็นต้องฉีด Bivalent vaccine เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2 จึงจะเห็นการตอบสนองที่จำเพาะต่อ BA.5 มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องมีการศึกษาต่อไปอีกระยะ ในระหว่างนี้ การฉีดวัคซีนเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นถือว่ามีความสำคัญสำหรับทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เยียวยาน้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. ถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ว่า ได้เร่งรัดให้มีการจ่ายเยียวยาประชาชนในสิ่งที่ทำได้เร็ว เพราะเข้าใจว่าเดือดร้อนเยอะ ส่วนการดูแลพิเศษเพิ่มเติมทาง มท. จะเสนอเรื่องเข้ามาเพื่อเบิกจ่าย ส่วนเรื่องเกษตรกรจะช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ขณะที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เสนอว่า หลักเกณฑ์เยียวยา 5,000 บาท เป็นหลักเกณฑ์เยียวยาเมื่อสลิปปีก่อน ตอนนี้เสนอให้เพิ่มเป็น 6,000-7,000 บาท ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า อะไรจ่ายได้ให้จ่ายไปก่อน อย่างเงินเยียวยา 5,000 บาท มีการเตรียมงบกลางเอาไว้ 2 พันล้านบาทแล้ว ถ้าจะเพิ่มเติมอะไรค่อยหารือในภายหลัง</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า มาตรการต่าง ๆ จะมีการพิจารณาอย่างรวดเร็วภายในสัปดาห์หน้า โดยนายกฯ ยังพูดถึง ผู้ที่ยังติดค้างในที่อยู่อาศัยหากมีความจำเป็นก็ต้องอพยพออกมาและให้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น</p> <p>- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เสนอว่าการเยียวยายังไม่เพียงพอต่อความเสียหาย จึงอยากให้ทหาร ตำรวจ และนักเรียนอาสาเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังอยากเสนอให้รัฐมีมาตรการอื่น ๆ พิจารณาตามความหนักเบาของแต่ละพื้นที่ เรื่องการเยียวยาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ขณะนี้น่าจะอยากให้ช่วยค่าครองชีพก่อน</p>	
<p>ความร่วมมือด้านการพัฒนาวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, pptvhd36, INN, newtv, hfocus, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รัฐมนตรี พร้อมคณะผู้แทน สธ.ไทย เข้าร่วมพิธีแสดงสัตยาบันกับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI) "Thailand-IVI Ratification Ceremony" ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และได้เข้าร่วมพิธีเปิด World Bio Summit 2022 การประชุมที่รวบรวมผู้นำระดับโลกด้านวัคซีน เพื่อหารือเกี่ยวกับ "อนาคตของวัคซีนและชีวอนามัย" จากประสบการณ์และบทเรียนที่เรียนรู้จากการระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมเสนอวิธีการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อโรคติดเชื้อในอนาคต ซึ่งนายอนุทินได้นำเสนอบทเรียนการระบาดใหญ่ คือ ไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย และต้องเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามต่อสุขภาพในอนาคต ซึ่งการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค ยา และวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ต้องได้รับความร่วมมืออย่างมากจากนานาชาติ ส่วนการหารือทวิภาคี มีการ MOU ระหว่าง สธ.ไทย กับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพดิจิทัล และการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและเป็นรากฐานของระบบสุขภาพ</p>	
<p>ผู้บริหารคนใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช หรือหมอจ๊ก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งที่ 5 คนแรกในประวัติศาสตร์ วงการเสื่อกาวนั ดิกรีไม่ธรรมดา สู้งานกรมการแพทย์มานานถึง 6 ปี ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขตฯ 6 และเขต 13 พื้นที่ชุมชนเมือง เชี่ยวชาญประสานสืบทิศ ดูแลการแพทย์ฉุกเฉินท่ามกลางการชุมนุมทางการเมืองร้อนแรง ตลอดจนโรคระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์คนใหม่ มองวิกฤติจากโควิด 19 เป็นโอกาสที่ทำให้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ แฉมยิดคตติเหล็กเมื่อร้อน รุกวางยุทธศาสตร์สำคัญ 6 เรื่องหลักของกรมการแพทย์ ในปี 2566</p>	
<p>การแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ ThaiPBS</p> <p>-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอให้เร่งนำบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดโดยด่วน ทั้งนี้ ผู้ติดยาเสพติดสามารถรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ทั้งในและนอกสังกัด สธ. นอกจากนี้ ยังมีช่องทางของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 และสายด่วนเลิกยาเสพติด ผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงช่องทาง Line Official "ห่วงใย" ซึ่งเป็นระบบแชทบอท ตอบคำถามอัตโนมัติ เพื่อประเมินตัวเองเกี่ยวกับการติดยาเสพติดและการให้คำปรึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(มติชน, สปริงนิวส์)</p> <p>-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สบยช. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามหลังการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้คำปรึกษาทางไกลผ่านระบบ telemedicine (telemedicine) พูดคุยแบบเรียลไทม์ (Real time) แพทย์สามารถเห็นหน้าและรับรู้อารมณ์ของผู้ป่วย ซึ่งช่วยให้ประเมินอาการของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวว่า นอกจากเทคโนโลยีแล้ว สบยช.ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด ได้แก่ แอปพลิเคชัน "ห่วงใย DMS" สำหรับผู้ป่วยยาเสพติดและญาติ เพื่อช่วยกันดูแล ติดตาม และวางแผนการดูแลต่อเนื่อง รวมทั้งการนัดหมายผู้ป่วยพบแพทย์ที่โรงพยาบาล และ Line Official "ห่วงใย" ระบบแชทบอทตอบคำถามอัตโนมัติ เพื่อประเมินการติดยาเสพติดและการให้คำปรึกษา โดยสามารถเพิ่มเพื่อน Line Official 'ห่วงใย' โดยพิมพ์คำว่า "@1165huangyai"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ThaiPBS)</p> <p>-ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด วันที่ 31 ต.ค. 65 และดำเนินงานโต๊ะข่าวยาเสพติดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานด้านการบำบัดรักษา ด้านการป้องกันผู้เสพยาใหม่ ด้านการป้องกันและปราบปราม และดำเนินการ Re X-ray สุ่มตรวจหาสารเสพติดในร่างกายบุคลากรในสังกัด แยกประเภทของผู้ติดยาเสพติด แบบเรื้อรัง/โรคจิตเวช นอกจากนี้ จัดเตรียมสถานที่บำบัดรักษาอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง หรือตำบลละ 1 แห่ง ให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับการดูแลในสายตาผู้ปกครอง และขยายผลสถานที่บำบัดให้เป็นสถานที่ฟื้นฟู ตลอดจนกำหนดหลักสูตร/รูปแบบการบำบัดฟื้นฟู วางระบบติดตามหลังการบำบัดรักษาฟื้นฟู เพื่อให้คนไทยอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>-นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนี้ รมว.สธ.เสนอให้ประชาชนร่วมตัดสินใจในประเด็นครอบครอง ยาบ้า ก็มีมติถึงเข้าข่าย ผู้เสพยา คือ ผู้ป่วย ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำ และที่ว่าไม่มีใครหวังโรงพยาบาลว่าจะมีสถานที่พอรองรับผู้เสพยาหรือนั้น หมายถึงคิดว่าควรจับผู้เสพยาไปขังให้มาก จะได้ไม่เป็นภาระกับระบบสาธารณสุข สังคมที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แก้ปัญหาหายาเสพติดได้ดีคือไม่ปล่อยให้ค้ายาเสพติดอย่างแพร่หลาย ผู้เสพจึงมีไม่มาก และถือว่าผู้เสพโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ติดยาคือเหยื่อผู้ถูกระทำ ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องของรัฐ ไม่ถือว่าเป็นอาชญากร การจับผู้เสพยาไปขังคุกไม่ใช่ทางแก้ปัญหาและจะยิ่งทำให้ปัญหานักยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีนโยบายทั้งการกำหนดปริมาณ และการถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่นำมาใช้ให้เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้การกำหนดจำนวนยาเสพติดในครอบครองของผู้เสพน้อยมากๆ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และการกำหนดจำนวนยาเสพติดในครอบครองน้อยมาก ๆ มักเกิดการยึดหลักฐานให้ผู้ต้องหาได้ง่าย</p>	
<p>ผลลัพธ์'เอเปคสาธารณสุข' สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.2565 แต่ด้านสาธารณสุขได้จัดการประชุมเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ (APEC Health Week) ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันที่ 22-26 ส.ค.2565 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดเป็นครั้งแรก โดยมีรัฐมนตรีสาธารณสุข เจ้าหน้าที่และคณะทำงานจาก 20 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม เน้นเรื่องการสมดุลงระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจและการลงทุนในด้านความมั่นคงด้านสุขภาพโลก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดในอนาคตมีผลลัพธ์สำคัญ คือ "มุ่งสร้างสมดุลด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ"</p>	-
<p>ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าว นายกฯ หารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ส่งสัญญาณไม่เอายกให้ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าผ่าน ว่า ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถประกอบการได้ ทั้งนี้ เรื่องสุรากับกัญชา เพราะควบคุมได้ง่ายกว่า อย่าไปวิตกว่าจะเกิดเหล่าต้มเกลือเมือง แต่ควรเปิดกว้างให้ทุกคนอยู่ในระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชน</p>	-
<p>พ.ร.บ.ป้องกันทำผิดซ้ำทางเพศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, TNN, nation)</p> <p>- เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำคัญสำคัญเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง อาทิ 1.กำหนดให้มีคกก.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ และคกก.พิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ 2.มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด เช่น พนักงนอัยการมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เข้ามาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในระหว่างรับโทษจำคุก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทำความผิดซ้ำ ด้วยมาตรการทางการแพทย์ (การให้ยากดฮอร์โมนเพศชาย) หรือมาตรการอื่นๆ ที่รมว.ยธ. กำหนดในกฎกระทรวง</p>	-
<p>เตือนสั่งอาหารออนไลน์สังเกตบรรจุภัณฑ์-วันหมดอายุ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผจก., thailandplus, tnn)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกรมอนามัย เตือนผู้บริโภคที่นิยมสั่งซื้ออาหารผ่านทางออนไลน์ ให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด หรือฉลากให้ครบถ้วน ดูวันหมดอายุก่อนบริโภคทุกครั้ง ส่วนอาหารสด ควรล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาปรุง และไม่ควรบริโภคอาหารที่มีกลิ่นหรือสีที่เปลี่ยนไป</p>	-
<p>กระตุ้นเตือนภัย'มะเร็งเต้านม' สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า เอสเต ลอดเจอร์ คอมพานีส์ ได้ประกาศความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งมอบบริการรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ให้กับสตรีผู้ขาดโอกาสตามชุมชน 600 คน พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ผ่านผลิตภัณฑ์สีชมพู โดยยอดขายหลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรอิสระด้านการค้นคว้าวิจัย บริการทางการแพทย์ ตลอดจนโครงการเพื่อให้ความรู้สู่สาธารณะ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์</p>	-
<p>เปิด TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 27 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>-นายแพทย์ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในพิธีเปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่วิถีชีวิตที่ดี เป็นหนึ่งรุ่นที่ 27 ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่เปิดโอกาสและทางเลือกให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้?</p> <p>- ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. บอกว่า ในเดือน ต.ค.นี้ เป็นเดือนที่มีวันผู้สูงอายุสากล สสส.ได้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยและผู้สูงอายุ 4 ด้าน คือ 1.ด้านสุขภาพ เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมตามช่วงวัย ดูแลฟันให้ดีก่อนอายุ 60 ปี 2.ด้านเศรษฐกิจ ให้ผู้สูงอายุประเมินความพร้อมเรื่องการออมก่อนเกษียณ 3.ด้านสังคม สนับสนุนความเข้มแข็งของสังคมผู้สูงอายุและเพิ่มทางเลือกกิจกรรมทางสังคม ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 4.ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ในปี 2565 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Aged Society) จะมีผู้สูงอายุราว 13 ล้านคน</p>	
<p>พัฒนาขนส่งหนบริการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป (EU) ด้านคมนาคมขนส่งในประเด็นการขนส่งต่อเนื่อง ได้แก่ 1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 2. ความร่วมมือ EU-อาเซียน ด้านการใช้ระบบการควบคุมการเดินรถไฟด้วยระบบอาณัติสัญญาณกลาง 3. ความร่วมมือกับองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป ในการดำเนินการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Emergency Medical Services : HEMS) สืบเนื่องจาก EASA ได้หารือกับ กพท. และ สพฉ. เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินและการกำกับดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p>	-
<p>เปิดตัวศูนย์สุขภาพครบวงจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และเครือข่ายพันธมิตร 28 สถาบัน ทั้งไทยและต่างประเทศ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้าน Wellness ในงาน "DPU Wellness Showcase" พร้อมเปิดตัวศูนย์บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร "DPU Wellness Center" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การสอนแก่นักศึกษา และให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดให้บริการ 1 พ.ย.นี้</p>	-
<p>กาแฟผสมยาแฮปปี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, sondhitalk, sanook)</p> <p>-กรณีพระภิกษุวัดแห่งหนึ่งในท่าชีเหล็ก ประเทศเมียนมา ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับ ฆราวาส รวมทั้งหมด 5 คน ตีกาแฟ Coffe Shop Very Good มีตัวหนังสือภาษาจีนแปลว่า 1 ของ ชงได้ 8 แก้ว แล้วเกิดอาการใจสั่น-ควบคุมร่างกายไม่ได้ ต้องส่งโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 65 ยังคงทำให้เกิดกระแสข่าวลือต่อเนื่อง โดยกาแฟดังกล่าวส่วนใหญ่มีขายอยู่ในร้านคาราโอเกะและสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่เปิดอยู่หลายแห่งในตัวเมืองท่าชีเหล็ก ซึ่ง สสจ.เชียงราย ได้แถลงข่าวว่า การตรวจสอบตลาดชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไม่พบผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าววางจำหน่าย และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแล้ว แต่หากประชาชนพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน ทั้งนี้ ปัจจุบันมียาเสพติดชนิดใหม่มีบรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กคล้ายถุงยางอนามัย ลักษณะเป็นผงบรรจุซองละ 15-20 กรัม เมื่อเสพแล้วจะออกฤทธิ์ทำให้ไม่่วงนอนและตื่นตัวตลอดเวลา ทำให้เที่ยวสนุกได้ตลอดทั้งคืน ชื่อ "แฮปปี้" ขายตามสถานบันเทิงใน จ.ท่าชีเหล็ก ซองละประมาณ 3,000-6,000 บาท ใช้เสพได้หลายวิธี เช่น ชงกับน้ำเปล่า ผสมเครื่องดื่มบำรุงกำลัง กาแฟ ชา หรือแม้แต่โรยในบุหรี่เพื่อสูบ ฯลฯ โดย ป.ป.ส.ไทย ระบุว่า มีฤทธิ์คล้ายยาบ้า แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า 1 ใน 10</p>	-
<p>พฤติกรรมเนือยนิ่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>-ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีผลให้คนทุกช่วงวัย ใช้ชีวิตแบบ ดิตที่ ดิตโต๊ะ ดิตจอ ทำให้ไม่ได้ขยับเขยื้อนร่างกายเป็นเวลานาน ๆ เกิดภาวะเนือยนิ่งมากขึ้น ส่งผลเสียกับชีวิต โดยดร.วริศ วงศ์พิพิธ อาจารย์สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ให้คำแนะนำการแก้ไขพฤติกรรมเนือยนิ่งผ่านเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า การใช้ชีวิตประจำวันไม่ควรนั่งนานต่อเนื่องเกินกว่า 30-60 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเนือยนิ่งสะสม ระหว่างวันควรแทรกกิจกรรมทางกาย เช่น ยืน เขย่งขา ย่อตัว อยู่ที่โต๊ะทำงาน โต๊ะเรียน หรือเดินเบา ๆ เดินเร็ว เพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ มีการบีบและคลายตัวทำประมาณ 1.5-3 นาที เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ลดการตายก่อนวัยอันควร ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก พบว่า 3 ใน 4 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ใช้เวลาแต่ละวันโดยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสะสมมากเกินไป ขณะที่ประเทศไทยสำรวจพบว่า ช่วงปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแต่ละวันเฉลี่ยอยู่ที่ 14.32 ชั่วโมง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์</p> <p>-จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค สถานการณ์หมูเถื่อนเคลื่อนเมือง สินค้าราคาถูกแฝงไปด้วยอันตรายจากสารเร่งเนื้อแดง เป็นต้นเหตุของโรคมะเร็ง ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดการปัญหาลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนอย่างจริงจัง กวาดล้างขูดรากถอนโคนขบวนการให้สำเร็จ เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และช่วยให้เกษตรกรไทยมีกำลังใจฟื้นฟูการผลิตเนื้อหมูคุณภาพดี ส่งต่อคนไทยในราคาที่เหมาะสม</p>	-